

ที่ อว. ๘๑๐๖/๑๐๗๔๓



มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / สาธารณสุขอำเภอ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดอื่นทุกแห่ง / คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ / ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล / และหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พร้อมใบสมัคร ๑ ชุด

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถอธิบายนโยบายและระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ รวมถึงแนวคิดและรูปแบบการประเมินทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ระบบค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์ ผลผลิตในการบริการสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งได้ รวมถึงวางแผนและให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเร็วและครบครัน รวมทั้งให้การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลต่อเนื่องโดยคำนึงถึงกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพได้ คณะฯ พิจารณาเห็นว่า การอบรมฯ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง คณะฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้ารับการอบรมฯ ด้วยการส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียนท่านละ ๔๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการที่ กค ๐๔๐๖.๔/๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ website คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา <http://nurse.buu.ac.th> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวราสนา ชิมเทียม เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๒๘๕๕ (วันและเวลาราชการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ทราบทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จุลเมตต์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

งานบริการวิชาการ

คุณวราสนา ชิมเทียม

โทรศัพท์ (๐๓๘) ๑๐๒๘๕๓ โทรสาร (๐๓๘) ๓๙๓๔๗๖